



ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง ประกาศเป็นการทั่วไป จ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ ประจำปี ๒๕๖๗

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ จำนวนไม่เกิน ๘๓๐ ราย จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเป็นการทั่วไป ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการในด้านการดำเนินคดีแพ่ง การสืบทรัพย์สิน บังคับคดี ยึดอายัดทรัพย์สิน โดยมีหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับจนถึงวันยื่นเสนอรับงาน พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

หากสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนหมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือหัวหน้าสำนักงาน กับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๒. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความกับสภาทนายความ โดยต้องส่งหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ หากไม่ส่งหลักฐานดังกล่าว กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๓. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจัดส่งหลักฐานการยื่นงบการเงินที่ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ (งบการเงิน) หรือกรมสรรพากร (แบบภ.ง.ด.๕๐) ปี ๒๕๖๔ หรือ ปี ๒๕๖๕ หากไม่ส่งหลักฐานดังกล่าว กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๔. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรืออยู่ระหว่างคำสั่งฟื้นฟูกิจการ และต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ มิเช่นนั้น กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๕. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอรับงานจำนวน ๑ คน โดยชื่อหัวหน้าสำนักงานต้องตรงกับรายชื่อหัวหน้าสำนักงานที่ปรากฏในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ และต้องไม่มีชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานหรือทนายความ ในสำนักงานของผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นที่ยื่นเสนอรับงานจ้างเพื่อรับงานดำเนินคดีกับกองทุนในครั้งนี้ โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ไม่หมดอายุ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

หากใบอนุญาตให้เป็นทนายความหรือสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าสำนักงานทนายความหมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน หรือทนายความ กับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๖. ผู้เสนอรับงาน...

๖. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายความไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอรับงานจ้างจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน (โดยไม่รวมผู้ที่ เป็นหัวหน้าสำนักงาน) และต้องไม่มีชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน หรือนายความ ของผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นที่ได้ยื่นเสนอรับงานดำเนินคดีกับกองทุน โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้เป็นนายความ (ไม่หมดอายุ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

หากใบอนุญาตให้เป็นนายความ หรือสำเนาบัตรประชาชนของนายความหมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน หรือนายความ กับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดเฉพาะรายชื่อที่นายความนั้นออก และหากมีจำนวนนายความคงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๗. ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอรับงานผู้เสนอรับงานจ้างต้องเคยมีผลงานการรับจ้างดำเนินคดีกับกองทุนหรือผู้ว่าจ้างรายอื่นที่เป็นงานลักษณะเดียวกับที่จ้างในครั้งนี

๘. ผู้เสนอรับงานจ้างที่เคยรับงานดำเนินคดีหรืองานสืบทรัพย์สินบังคับคดีกับกองทุน ต้องไม่เป็นผู้ทำงานหรือไม่ส่งเบิกค่าจ้างตามงวดงาน หรือไม่ดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย ข้อกำหนดของกองทุน หรือตามคำสั่งของกองทุนโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ มีเช่นนั้น กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๘.๑ งานดำเนินคดี กรณีที่เคยรับจ้างดำเนินคดีกับกองทุน ต้องไม่มีการค้างเบิกค่าจ้าง ดังนี้

(ก) การดำเนินคดี กรอ. และหรือผู้กู้ยืมเงินกลุ่มใกล้เคียงก่อนฟ้อง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ต้องไม่มีการค้างเบิกค่าจ้างงวด ๑ และงวด ๒ และงวด ๓ ทุกคดี

(ข) การดำเนินคดี กรอ. และหรือผู้กู้ยืมเงินกลุ่มใกล้เคียงก่อนฟ้อง ปี ๒๕๖๖ ต้องไม่มีการค้างเบิกค่าจ้างงวด ๑ และงวด ๒ ทุกคดี ส่วนงวด ๓ ค้างเบิกค่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของคดีที่รับจ้างดำเนินคดี

(ค) กรณีเคยรับจ้างดำเนินคดีกับบริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด ต้องไม่มีการค้างเบิกค่าจ้างการดำเนินคดีตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒ และต้องไม่มีการค้างเบิกค่าจ้างงวด ๑ และงวด ๒ และงวด ๓ ทุกคดี

หากผู้เสนอรับงานจ้างไม่ส่งเบิกค่าจ้างตามงวดงาน ตามเงื่อนไขข้างต้น กองทุนจะตัดสิทธิการเป็นผู้เสนอรับงานจ้างทันที เว้นแต่คดีที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ฎีกา หรืออยู่ระหว่างขอคัดคำพิพากษาของศาลไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำพิพากษา

๘.๒ งานสืบทรัพย์สินบังคับคดี ผู้เสนอรับงานจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และสามารถดำเนินการบังคับคดีได้ภายในระยะเวลาบังคับคดี หรือต้องไม่ละเลยต่อคำสั่งของกองทุนในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบังคับคดี จนเป็นเหตุให้กองทุนหรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายหรือได้กระทำการอย่างใดๆ โดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนจากผู้กู้ยืมหรือบุคคลอื่น และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการใดเป็นเหตุให้กองทุน ผู้กู้ยืมเงิน หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหายเป็นเพราะความผิดของผู้เสนอรับงานจ้าง กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๙. กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงาน หรือนายความ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นที่ยื่นเสนอรับงานจ้างในครั้งนี หากกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือนายความ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่น กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๑๐. กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงานหรือนายความ หากเป็นผู้กู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. ต้องไม่เป็นผู้มีนัดชำระหนี้ หากกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้มีนัดชำระหนี้ กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับจ้างในกรณีที่นายความ เป็นผู้มีนัดชำระหนี้จะตัดเฉพาะรายชื่อที่นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้รายนั้นออก และหากมีจำนวนนายความ คงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๑๑. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องไม่ใช่ผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และต้องไม่ใช่ผู้เคยมีการกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทำงานในสัญญาใดๆ กับกองทุนมาก่อน และให้หมายความรวมถึงหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานดังกล่าว

๑๒. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องไม่ใช่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับนิติบุคคลรายอื่น ผู้ยื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ในการจ้างคราวเดียวกัน

๑๓. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ ให้ผู้เสนอรับงานจ้างบันทึกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความด้วยในรูปแบบซีดี (ไฟล์สกุล Excel) ตามที่กองทุนกำหนด และสำเนาให้กองทุน จำนวน ๑ แผ่น พร้อมกับเอกสารตามข้อ ๑ - ๑๒ หากผู้เสนอรับงานจ้างไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน กองทุนจะตัดสิทธิการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

ทั้งนี้ ในการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติและข้อมูลให้ผู้เสนอรับงานจ้างยื่นเอกสารเรียงตามลำดับตั้งแต่ข้อ ๑ - ๑๓ ให้กองทุนพิจารณาโดยต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเป็นภาษาไทยต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และให้ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้เสนอรับงานจ้างลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนา พร้อมประทับตราของผู้เสนอรับงานจ้าง พร้อมสำเนา ๑ ชุดพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น และปิดผนึกให้เรียบร้อย

ในการยื่นเสนอรับงาน จำนวน ๘ เขตพื้นที่ ให้ผู้เสนอรับงานจ้างยื่นเอกสารตามหัวข้อรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้าง โดยต้องระบุพื้นที่ที่ประสงค์จะรับงานจ้าง จำนวน ๑ เขตพื้นที่ ในใบยื่นเสนอรับงานจ้างท้ายนี้ ทั้งนี้ กองทุนขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอรับงานจ้างยื่นเสนอรับงานจ้างได้เพียง ๑ เขตพื้นที่เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถรับซองเอกสาร ณ ที่ทำการกองทุนฯ ชั้น ๖ ระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันและเวลาราชการเท่านั้น) โดยแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารข้อเสนอ โดยใส่ซอง/กล่อง พร้อมปิดผนึก ณ ห้องประชุม ๖B กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ ๘๙ อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น ๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่มารับซองเอกสารประกาศจัดจ้างกับกองทุนฯ และจะต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ โดยแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๐๑๖ ๒๖๐๐ ต่อ ๕๖๒, ๕๘๐, ๒๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา